



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 80187 โทรสาร 80166

ที่ ศธ 0512.2.8.2/ 575

วันที่ ๗ เมษายน 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Crucial Conversations

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างเสริมทักษะและสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการ “สร้างคน” ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Crucial Conversations

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2561

ณ ห้อง 1-2 ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ (หอสมุดกลาง)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในส่วนงานต่าง ๆ ได้เรียนรู้และ
เสริมสร้างทักษะแนวทางการสื่อสาร เมื่อต้องพบกับการสถานการณ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูง หรือสถานการณ์ที่มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน เพื่อให้เกิดการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเสนอความคิดเห็นที่ดีที่สุด ลดความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน และเสริมสร้างการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านทางเว็บไซต์
<http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/สมัครอบรมออนไลน์> ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยระบบจะเปิดรับ
สมัครอบรมจำกัดจำนวน 30 คน ต่อรุ่น และหากประสงค์จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อสอบถามที่ นายทรงชัย
ธรรมาภิมุขกุล โทร. 80187

อนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้ผู้บริหารสายปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ
โดยให้หน่วยงานภายนอกมาจัดดำเนินการให้ และได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงใคร่ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน
และกรณีที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งแล้ว และประสงค์จะยกเลิกสิทธิ์ จะต้องแจ้งมายังมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนการจัด
ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ)

รองอธิการบดี